

ĐIỆN LỰC KIẾN XƯƠNG

Tích cực chuyển đổi số

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và nâng cao độ an toàn, tin cậy của thiết bị trong vận hành, Điện lực Kiến Xương đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống điện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.



Nhân viên Điện lực Kiến Xương hướng dẫn khách hàng đăng ký dịch vụ điện qua phần mềm.

Ông Dương Công Trung, Phó Giám đốc Điện lực Kiến Xương cho biết: Những năm qua, Điện lực Kiến Xương đã chủ động thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại cho khách hàng những trải nghiệm về dịch vụ tốt nhất. Mục tiêu chuyển đổi

số của Điện lực Kiến Xương không chỉ về công nghệ mà còn từ tư duy kinh doanh và cách tiếp cận, phục vụ khách hàng. Chính vì thế, ngay từ năm 2017 Điện lực Kiến Xương bắt đầu thực hiện thay thế công tơ cơ khí sang công tơ điện tử đo xa. Cũng từ đó đã chuyển dần từ việc công nhân phải trực tiếp ghi chỉ số điện thủ công sang thực hiện hoàn toàn tự động thông qua việc dữ liệu số tự động thu thập về máy tính, phân tích, khai thác dữ liệu chỉ số điện qua các ứng dụng, phần mềm. Từ đó giúp ngành điện giảm bớt nhân công ghi chỉ số công tơ, góp phần tăng năng suất lao động cũng như hạn chế các sai sót khi ghi và nhập chỉ số bằng thủ công. Đặc biệt, khách hàng có thể theo dõi được chỉ số công tơ điện thực tế sử dụng từng ngày của mình vào bất kỳ thời gian nào khi khách hàng truy cập ứng dụng chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; qua đó, mình bạch hóa đơn tiền điện và giúp khách hàng sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm. Đến nay, Điện lực Kiến Xương đã lắp đặt 44.707 (chiếm trên 47%) công tơ điện tử các loại, phần đầu hết năm 2022 sẽ lắp đặt 80%, tới năm 2023 sẽ đạt 100%.

Ngoài ra, Điện lực Kiến Xương còn cung cấp các thông tin cho khách hàng trên website bao gồm các dịch vụ như cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, lưới điện trung áp; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện, định mức, mục đích sử dụng điện, thay đổi thông tin đã đăng ký... Điểm nổi bật là khách hàng có thể chủ động đăng ký dịch vụ điện trên website chăm sóc khách hàng bằng các thiết bị di động, máy tính mà không cần phải đến trụ sở làm việc để gửi yêu cầu như trước kia. Mặt khác, khi khách hàng có những thắc mắc về điện, báo mất điện, yêu cầu tra cứu thông tin có thể gọi điện đến tổng đài hoặc website qua zalo, ứng dụng chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Nhờ những tiện ích đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Điện lực Kiến Xương đã tiếp nhận cấp điện mới cho 633 khách hàng, trong đó thực hiện các dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 100%, bảo đảm đúng thời gian cấp điện để ra. Cùng với đó, Điện lực Kiến Xương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua các kênh như thực hiện thanh toán trực tuyến từ việc trích nợ tự động qua ngân hàng, ứng dụng internet banking, ví điện tử của các tổ chức trung gian như ViettelPay, VNPT, VNPAY, Zalo Pay, ViMo, MoMo, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, phối hợp với UBND huyện vào cuộc, chỉ đạo tuyên truyền các cơ quan, doanh nghiệp, người dân cùng thực hiện. Kết quả đến nay số khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 83%, trong đó số khách

hàng sử dụng trích nợ tự động đạt gần 5%. Chi Đoàn Thị Tuyết, xã Vũ Thắng cho biết: Ngay khi ngành điện triển khai các ứng dụng phần mềm thanh toán không dùng tiền mặt, tôi đã tạo tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch trích nợ tự động. Đây là hình thức mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng, đơn giản, an toàn và không mất nhiều thời gian. Với phương thức này tôi ủy quyền cho ngân hàng trích tiền trong tài khoản mỗi khi đến kỳ thanh toán. Khi giao dịch ngân hàng vẫn gửi tin nhắn thông báo đến điện thoại nên tôi vẫn nắm được thông tin. Để sử dụng dịch vụ này, tôi chỉ cần đăng ký một lần duy nhất trên ứng dụng ở thiết bị di động. Từ đó, tôi không cần nhớ thời gian thanh toán tiền điện như trước đây, tránh thanh toán chậm, muộn so với quy định và an toàn hơn khi không phải thanh toán tiền tiếp, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 như thời gian qua.

THU THỦY

Giá thủy sản giảm sâu, người chăn nuôi gặp khó

Huyện Vũ Thư hiện có 1.492ha nuôi trồng thủy sản và 120 lồng cá trên sông. Thời điểm này, giá thức ăn tăng cao, trong khi giá các loại thủy sản giảm mạnh, cá chù ao, đầm, lồng bè tại địa phương gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, phát triển đàn thủy sản. Với 1,7 mẫu ao, gia đình ông Trần Văn Quỳnh, thôn Nội, xã Minh Khai kết hợp nuôi thả các loại cá truyền thống như trắm, mè, trôi, rô phi đơn tính... Ông Quỳnh cho biết: Mấy năm

liên tục tăng, từ 330.000 đồng/bao/25kg năm 2020 đến nay là 420.000 đồng/bao/25kg; trong khi đó giá bán của hầu hết các loại cá thương phẩm hiện nay đều giảm 20 - 30% so với trước. Để hạn chế thiệt hại, gia đình ông Quỳnh buộc phải giảm quy mô sản xuất, mỗi năm chỉ nuôi 1 lứa cá, giảm mật độ nuôi thả, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp thay cho thức ăn chuyên dùng của cá. Ước tính năm 2022, gia đình ông Quỳnh sẽ thu được khoảng 2 tấn cá, thu lãi 20 triệu đồng/năm cho 2 lao động thường xuyên.



Gia đình ông Trần Văn Quỳnh, xã Minh Khai (Vũ Thư) giảm quy mô nuôi cá do giá thức ăn tăng, giá cá thương phẩm giảm.

Gia đình anh Đỗ Duy Đông, thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa có gần 2ha ao bán nổi, nuôi cá thịt truyền thống. Anh Đông chia sẻ: Giá cá trắm thương phẩm (từ 3 - 6kg/con) trước kia có giá 52.000 đồng/kg, năm ngoái giảm xuống còn 45.000 đồng/kg, hiện nay có giá 40.000 - 42.000 đồng/kg. Cá trôi (từ 1,5 - 2kg/con) trước kia đạt 35.000 đồng/kg, năm ngoái giảm xuống 24.000 đồng/kg, hiện nay 16.000 - 18.000 đồng/kg. Cá rô phi đơn tính (từ 1 - 2kg/con) giảm từ 40.000 đồng/kg (năm 2021) hiện nay 34.000 - 35.000 đồng/kg. Giá của hầu hết các loại cá khác đều giảm tương tự, nguyên nhân do nguồn cung dồi dào nhưng sức

tiêu thụ của thị trường hạn chế, tiêu thụ nhỏ lẻ tại địa phương hoặc nội địa, chưa có xuất khẩu; khâu chế biến để nâng cao giá trị thủy sản còn yếu. Theo tính toán của anh Đông, nếu chủ ao, đầm có kỹ thuật tốt, bảo đảm sản lượng, năng suất ổn định, trước kia bà con có thể thu lãi 15.000 - 20.000 đồng/kg cá xuất ra thị trường. Tuy nhiên, với việc giá thức ăn tăng, giá cá giảm, hiện nay nông dân chỉ thu lãi được khoảng 5.000 đồng/kg cá, thậm chí không có lãi hoặc thua lỗ nếu phát sinh nhiều chi phí sản xuất khác. Mấy năm trước, gia đình anh Đông thu hoạch bình quân 15 tấn cá/năm, có lãi 150 - 300 triệu đồng, năm nay dự kiến sản lượng chỉ đạt 50%, thu lãi 30% so với trước.

Giá cá thương phẩm giảm kéo theo các loại cá giống cũng xuống giá. Bà Phạm Thị Liễu, chủ hộ chuyên ương cá giống, thôn 7, xã Vũ Đài cho biết, giá bán của hầu hết các loại cá giống như cá trắm, cá chép, chép vàng... đều giảm 20 - 30%, sản lượng tiêu thụ cũng ít hơn, do bà con thu hẹp quy mô nuôi thả. Trước tình hình giá cám tăng, giá cá hạ, gia đình bà Liễu chuyển sang nấu cám ngô, cám gạo, kết hợp rau xanh, cỏ nghiền cho cá ăn thay vì sử dụng cám công nghiệp,

QUYNH LƯU

Hiệu quả mô hình trồng nấm ở Tân Lễ

Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng nấm của người dân tăng cao, thị trường tiêu thụ ngày càng lớn. Với kỹ thuật trồng đơn giản, tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có, thu hoạch sớm, giá bán cao, một số hộ dân xã Tân Lễ (Hưng Hà) triển khai mô hình trồng nấm đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Nấm sò được xem là một loại thực phẩm sạch, giàu dinh dưỡng, chất khoáng, protein, vitamin có thể thay thế thịt, cá và là nguồn dược liệu quý. Nguyên liệu để sản xuất nấm dễ tìm như mùn cưa, rơm rạ, gỗ mục... Thời gian trồng nấm sò khoảng

8 tháng (từ tháng 7 đến tháng 2 năm sau). Nấm sò có chu kỳ sinh trưởng ngắn ngày, vòng quay vốn nhanh nên có thể ngừng sản xuất bất kỳ lúc nào khi thời tiết không thuận lợi, do đó hạn chế được tối đa rủi ro. Mặt khác, việc sò chế nấm không phức tạp, phù hợp với trình độ lao động ở nông thôn. Nhận thấy những thuận lợi từ nghề trồng nấm, ông Phạm Văn Mạnh, thôn Xuân Hải, xã Tân Lễ quyết tâm gắn bó với nghề từ năm 2014. Ban đầu, gia đình ông đầu tư 1 ô trại nhỏ sản xuất nấm. Do còn thiếu kinh nghiệm nên nấm trồng bị bệnh, hỏng nhiều, tuy vậy ông không nản chí, lặn lội đi học hỏi khắp nơi về cách trồng

nấm và tham khảo thêm từ sách, báo, các phương tiện thông tin đại chúng. Sự học hỏi và ý chí quyết tâm đã không phụ công người, không chỉ trồng nấm thành công, nấm cũng cho năng suất tăng qua mỗi vụ. Qua nhiều năm gắn bó, ông đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trên 10.000m² lân trại và mua sắm các thiết bị cho nghề trồng nấm. Chúng tôi đến thăm mô hình trồng nấm gặp lúc ông Mạnh đang dọn dẹp lứa nấm vụ trước để lấy không gian trồng vụ nấm tiếp theo. Ông cho biết: Cứ 2 tháng thu hoạch nấm 1 lần, vụ này tôi xuống tiếp 5.000 phôi nấm sò, thời tiết mát mẻ nên chắc chắn sản lượng sẽ cao hơn vụ trước. Mỗi ngày trại nấm

xây dựng được 11 năm, sản xuất sạch nên nhiều nơi nhập trực tiếp và phần lớn được xuất bán tại các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình... Theo anh Luận, so với trồng cây ăn quả, chăn nuôi thì trồng nấm đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Ngoài ra, chi phí sản xuất lại thấp, thủ hồi vốn nhanh. Là người đã có nhiều năm kinh nghiệm và đi học ở nhiều nơi nên việc trồng nấm với gia đình anh trở nên đơn giản hơn, chỉ cần chú tâm bảo đảm nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng thích hợp thì nấm sẽ phát triển tốt. Mỗi năm, anh xuất ra thị trường khoảng 6 tấn mộc nhĩ với giá từ 150.000 - 155.000 đồng/kg khô và 10 tấn nấm sò với giá từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, thu nhập mỗi năm khoảng 200 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Đạo, Chủ tịch UBND xã Tân Lễ cho biết: Hiện nay, xã có 3 hộ trồng nấm đạt hiệu quả

▶ Doanh số mua, bán ngoại tệ tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2021

Trước những tín hiệu tích cực trong hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, doanh số thanh toán xuất, nhập khẩu qua ngân hàng cũng có nhiều khởi sắc với tổng số 935 triệu USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, doanh số mua, bán ngoại tệ toàn ngành tăng tới 31,1% so với cùng kỳ năm 2021 với 1.270 triệu USD; giá trị kiều hối chuyển về tỉnh qua hệ thống ngân hàng ước đạt 48 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp về hoạt động ngoại hối theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh; chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý ngoại hối theo thẩm quyền.

MINH HƯƠNG

▶ Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 đạt hơn 58.300 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh ước đạt 28.763 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 25.257 tỷ đồng, tăng 16,4%; dịch vụ lưu trú ước đạt 66 tỷ đồng, tăng 10,3%; dịch vụ ăn uống ước đạt 1.713 tỷ đồng, tăng 31,5%; du lịch lữ hành ước đạt 7 tỷ đồng, tăng 6,8 lần; dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 1.630 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ. 6 tháng cuối năm, ngành công thương phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 29.630 tỷ đồng, tăng 16,6% để cân đích mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm 2022 đạt hơn 58.300 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2021 và vượt kế hoạch đã đề ra.

KHÁC ĐUÁN

▶ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN QUYNH PHỤ 6 tháng, tổng số vốn vay của hội viên đạt 232.474 triệu đồng



Hội viên phụ nữ huyện Quỳnh Phụ tích cực vay vốn phát triển kinh tế.

6 tháng đầu năm, hoạt động của các cấp hội phụ nữ huyện Quỳnh Phụ hướng vào thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động đem lại những kết quả tích cực. Trong việc hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tích cực phối hợp với một số ngân hàng cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Tính đến ngày 30/6 có 5.102 hộ vay vốn 232.474 triệu đồng. Hội phụ nữ các cấp còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chủ động giám sát, phân biệt xã hội; vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, góp đất mở rộng đường; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Trong xây dựng tổ chức hội, 6 tháng đầu năm đã kết nạp 499 hội viên mới, đưa tổng số hội viên toàn huyện lên 47.229 hội viên... Từ nay đến cuối năm, các cấp hội phụ nữ trong huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua; triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; phối hợp với các ban, ngành của huyện triển khai để án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022... góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

NGUYỄN CƯỜNG



Sản phẩm của gia đình ông Phạm Văn Mạnh.

ANH TUYẾT